



คำสั่ง โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
ที่ 13 /2565

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการสัมมนาคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

ด้วย ฝ่ายแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ จะจัดโครงการสัมมนาคณะผู้บริหารโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เรื่อง การพัฒนาโรงเรียนตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียน ในวันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2565 และ วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม 2565 ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม เพื่อให้โครงการดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังนี้

ผู้อำนวยการฯ และรองคณบดี	(อาจารย์พรพรหม	ชัยฉัตรพรสุข)	ที่ปรึกษา
รองผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.กรวรรณ	แสงตระกูล)	ประธาน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ	(อาจารย์ณภามัช	พรหมแก้วงาม)	รองประธาน
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัตรา	อุตมั่ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์พรเทพ	ทองตั้ง)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.ภัทรภร	เจนสุทธิเวชกุล)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ทัศนีย์	ศรีพิพัฒน์)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์ศยามล	นามสุบิน)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์วราเดช	กัลยาณมิตร)	กรรมการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาถวดี	นันทาภินัย)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุพิศนธ์	ฝีกฝน)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์สุมิตรา	คุณวัฒน์บัณฑิต)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร	(อาจารย์กมลชนก	สกนธวัฒน์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์กัมปนาท	ไชยรัตน์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม	(อาจารย์วิทยานนท์	ชาวสังข์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์ ดร.กุลนิดา	ปลื้มปิติวิริยะเวช)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์อรทัย	ชวนนิยมตระกูล)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์พริ้วฝน	เทียนศรี)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หลักสูตรและการสอน	(อาจารย์เขตโสภณ	โพธิ์ศรี)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์สุดธิดา	ศรีจันทร์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายจัดการศึกษา	(อาจารย์ศิรดา	ทองเชื้อ)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อมรรัตน์	บุบผโชติ)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์น้ำผึ้ง	ศุภอุทุมพร)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์อมรินทร์	อำพลพงษ์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์นาทพงศ์	หนูสวัสดิ์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน	(อาจารย์สิทธิชัย	สิงหเสนา)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิรัชกิจและกิจการพิเศษ	(อาจารย์บุญฤทธิ์	บุญมา)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนา	พิกุลกานตเลิศ)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	(อาจารย์ณัฐมน	ศรีสุข)	กรรมการ
เลขานุการผู้อำนวยการฯ และรองคณบดี	(อาจารย์ณัฐริญา	ชินะพัฒน์วงศ์)	กรรมการ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายแผน งบประมาณ และประกันคุณภาพ	(อาจารย์ ดร.พรทิพย์	ธีรภานนท์)	กรรมการและเลขานุการ
หัวหน้าหน่วยแผน งบประมาณและประกันคุณภาพ	(นางสาวมยุรี	มาสา)	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นางสาวปัทมา ชูชื่น			กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

สั่ง ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2565

พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข

(อาจารย์พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม

และรองคณบดีคณะครุศาสตร์